



Market for Alternative Investment

15th Anniversary

mai Monitor

เพลียวหลัง แลหน้า

ก้าวที่ 5 ของ mai



ชินิตร ชาญชัยณรงค์



ประพันธ์ เจริญประวัติ

ตลอดอายุ 15 ปีของตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีบริษัทเข้ามาระดมทุนในตลาดแรก (IPO) แล้ว 110 บริษัท ได้เงินระดมทุนทั้งสิ้นกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท และเมื่อรวมการระดมทุนเพิ่มหลังเข้าจดทะเบียน mai สามารถช่วยระดมทุนให้บริษัทเหล่านี้ได้แล้วทั้งสิ้น 34.9 หมื่นล้านบาท และยังเป็นสะพานส่งบริษัทเหล่านี้ ขึ้นไปซื้อขายและระดมทุนต่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วถึง 15 บริษัท ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา mai มีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai มาแล้วทั้งสิ้น 4 ท่าน โดย "พี่ช้าง" คุณชินิตร ชาญชัยณรงค์ เพ็งหมดวาระดำรงตำแหน่งปีที่ 8 ไปเมื่อต้นเดือน

มี.ค. ที่ผ่านมา และกำลังเดินไปสู่ความท้าทายใหม่ ด้วยการเสนอตัวคัดเลือกเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อจาก คุณจรัมพร โชติกเสถียร อีกด้วย วันนี้ผู้เขียนจึงใช้โอกาสนี้ในการเล่าถึงผลงานเด่นของคุณชินิตรที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เขียนมองว่า หากนักลงทุนได้เข้าใจหลักคิดและเป้าหมายของคนบริหารตลาดทุนบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะทำให้มีความเข้าใจในการกระทำ (action) บางอย่างของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น ซึ่งมันจะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างดีอีกด้วย โดยผลงานเด่นของคุณชินิตร ตัวอย่างเช่น

การส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ต่อเนื่องหลังจากการ IPO อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด การ IPO ไม่ใช่จุดจบว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่การเติบโตที่ต่อเนื่อง พร้อมๆกับนำพานักลงทุนไปสู่จุดหมายร่วมกัน ถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่กว่าการ IPO มาก ซึ่งการใช้เครื่องมือทางการเงินหลังจาก IPO ผู้เขียนมองว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเครื่องมือเหล่านี้ จะเข้ามาช่วยได้ทั้งการต่อยอดการเติบโต หรือ การแก้ปัญหาของบริษัท ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ของ DEMCO (เมื่อครั้งอยู่ในตลาด mai ปัจจุบัน DEMCO ได้เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่ปี 2554) นอกจากจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจต่อตัวหุ้นแล้ว ในเบื้องลึก ใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้ ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพเกือบทั้งหมด ทำให้ DEMCO สามารถระดมเงินทุนได้หลายร้อยล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปขยายกิจการ รวมถึงการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงามลมนขนาดใหญ่ได้ถึง 2 แห่ง หรือในกรณีนี้ที่หุ้นขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนคุณค่า (VI) เข้าถือหุ้นแบบระยะยาวแบบกอดหุ้นไว้แน่น จนทำให้สภาพคล่องการ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 1 เมษายน 2557

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4964

หน้า: 19(บน)

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: mai Monitor: เพลียวหลัง แลหน้า กาวที่ 5 ของ mai

ซื้อขายเบาบางมาก ยกที่จะเข้าไปซื้อ หรือในบางครั้งทำให้ Free Float ต่ำกว่าเกณฑ์ของ ตลาด. เสี่ยงต่อการโดนปรับ หรือ การถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้น (Delist).การใช้เครื่องมืออย่างหุ้นปันผล (Stock dividend) ก็สามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยได้ เช่นในกรณีหุ้น KIAT เป็นต้น หรือในบางกรณี การจ่ายหุ้นปันผล ก็เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วไปในตัว เพื่อวัตถุประสงค์ให้เข้าเกณฑ์รับหลักทรัพย์เพื่อย้ายไปอยู่ใน SET ก็มี ซึ่งตลอดวาระของคุณชนิตร มีการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการเงินกว่า 163 ครั้ง เป็นการออกหุ้นปันผลถึง 39 ครั้ง ออก Warrant 59 ครั้ง แดกพาร์ 15 ครั้งเลยทีเดียว

การผลักดันการนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน นี่ก็เป็นอีกผลงานที่มีผลต่อราคาหุ้น กิจกรรมที่โดดเด่นคือ กิจกรรม Opportunity Day ที่เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำหนังสือ mai Stock Focus ที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญของบริษัท และการสนับสนุนกิจกรรมสัมมนาหุ้นต่างๆ ซึ่งผู้เขียนมองว่า เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีและเป็นอย่างมากในยุคข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยให้นักลงทุนจะได้เรียนรู้ติดตามการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการได้ค้นหาหุ้นใหม่ๆ เพื่อเข้าลงทุน ซึ่งผลของการผลักดันดังกล่าว ทำให้มูลค่าการซื้อขายต่อวันของตลาด mai เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเพียง 112 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 2,260 ล้านบาทในปี 2556 เติบโตไปพร้อมกับขนาดตลาด (market capitalization) ที่เพิ่มจาก 2.2 หมื่นล้านบาทในปี 2549 เป็น 1.8 แสนล้านบาทในปี 2556 โดยไม่รวมบริษัทที่ได้ย้ายไป SET กว่า 7.6 หมื่นล้านบาทก็ตาม

การสนับสนุนให้บริษัทใน mai ตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ธารสนับสนุน ส่งทีมที่ปรึกษาไปให้ความรู้ความเข้าใจ ทำให้คะแนน CG Score ของบริษัทใน mai โดยเฉลี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 70% ในปี 2549 เป็น 75% ในปี 2556 พร้อมทั้งมีบริษัทได้คะแนนระดับ 5 ดาวถึง 2 บริษัท (BROOK, PHOL) เหล่านี้ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทใน mai เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเด็นนี้จะถูกใช้ในการพิจารณาเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันอีกด้วย ตัวเลขที่สะท้อนได้ดีคือ มูลค่าซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในปี 2556 ในตลาด mai นั้นสูงถึง 1.8 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 12.6 เท่า ของมูลค่าซื้อขายในปี 2549 ที่เพียง 1.5 พันล้านบาท

ก่อนจาก ผู้เขียนขอกล่าวต้อนรับคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ที่ได้สละตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการ ตลาดทุน (วศท.) มาเป็นหัวหน้าใหญ่ของ mai คนที่ 5 ซึ่งด้วยความสามารถรอบด้าน ผู้เขียนเชื่อว่าจะสามารถสานต่อ ไม่น่าล้มตมที่กำลังดิ้นรนดิ้น และพัฒนาตลาด mai ได้เติบโตได้ยิ่งขึ้นอีก ซึ่งเป้าหมายหลักที่ผู้จัดการตลาด mai คนใหม่ได้กล่าวไว้น่าสนใจ 3 ด้าน เช่น แผนการเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนอีก 100 บริษัทใน 5 ปีข้างหน้า โดยกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน สุขภาพความงาม ผู้ผลิตรายการสำหรับดิจิตอลทีวี หรือ ทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก เป็นต้น ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น ส่วนแผนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบันให้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ให้สูงขึ้นไปพร้อมกับการมีคุณภาพ นั้นหมายความว่า การจะได้เห็นการเติบโตของกำไร และราคาหุ้น ไปพร้อมๆกัน และสุดท้าย แผนการสร้างกลไกที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้สามารถระดมทุนใน mai ได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนมีความรู้สึกตื่นเต้นกับแผนนี้มาก เพราะจากการบรรยายสอนให้กับนักศึกษาหลายแห่ง ผู้เขียนพบว่าคนรุ่นใหม่กว่า 70% ล้วนมีความต้องการแรงกล้าในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งหากความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้รับการสนับสนุน บ่มเพาะดูแลอย่างดี ตลาด mai ก็จะเป็นสะพานอย่างดีในการดึงพลังความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ได้อีกด้วย ผู้เขียนเชื่อว่าด้วยเป้าหมายที่สร้างสรรค์เหล่านี้ ความน่าสนใจของ mai จะยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นไปอีก ขอให้จับตาดูข่าวถัดไปของ mai อยู่ๆจะประหลาด

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.mai.or.th

ข้อมูลนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเจริญพันธ์ วิวัฒวงศ์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ผู้สนใจติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2658-6300